



## ม.44 กับปัญหาทะเลาะวิวาท

จากคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 30/2559 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ให้อำนาจเจ้าหน้าที่กักขังตัวได้ไม่เกิน 6 ชม. หากทำคนตายโทษจำคุก 1 ปี ส่วนพวกลูกชก มีโทษติดคุก 3 เดือน และให้พ่อแม่ร่วมรับผิดชอบ แต่คำสั่งดังกล่าวประกาศใช้ไม่ถึงวัน เด็กก่อเหตุขึ้นใหม่อีก คณะกรรมการอุดมศึกษาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้

เริ่มกันที่ พิชัย ผลนา หรือ เอ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล บอกว่า ปัญหาเด็กทะเลาะวิวาทไม่น่าจะแก้ไขได้ทันที เพราะเป็นปัญหาเรื้อรัง ขนาด ม.44 ยังใช้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ประกาศไม่ถึงวันก็เกิดเหตุการณ์ชิงกันแล้วถือว่าเป็นการทำทฤษฎีทฤษฎี การให้ผู้ปกครองเข้ามารับผิดชอบกับลูกที่ไปทำให้อุบัติเหตุหรือคดีเป็นคดีที่ดี เพื่อครอบครัวจะได้ดูแลลูกมากขึ้น ขณะเดียวกันทุกภาคส่วนต้องช่วยกันด้วย ส่วนมาตรการที่ว่าสถาบันไหนมีนักศึกษาไปกระทำความผิดซ้ำซากจะจระับนักศึกษานั้น เอไม่เห็นด้วย เพราะคนที่ปัญหาไม่แก้ คนจึงไม่ควรที่จะมาแหกกรรมน่าสถาบันนั้นไม่ดี ส่วนข้อเสนอให้ชั้นมัธยมศึกษาต้นและให้เป็นที่ทางรถเก๋งนั้นเป็นเรื่องที่ดี จะได้ว่าชีวิตคนเราสำคัญและต้องทำประโยชน์เพื่อชาติ

พี หรือ อริศรา ไพบูลย์ นักศึกษาชั้นปีที่



พิชัย

3 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ บอกว่า ม.44 คงไม่ได้ทำให้ทะเลาะวิวาท



อริศรา

ลดลงและพวกนี้คงไม่สนใจ คังนั้นถ้าทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บ ตาย ให้เอาไปติดคุกและห้ามประกันตัวเองเพื่อจะได้ให้สำนึกว่าทำไม่ดี หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนต้องได้ รับโทษ เพราะถ้าคนทำผิด

แล้วไม่ถูกลงโทษจะไม่รู้สึกว่ามี

ตัวเองผิด และไม่นานก็จะกลับมาทำอีก ส่วนจะติดนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับกรณีไป สำหรับข้อเสนอให้ชั้นมัธยมศึกษาต้นและให้เป็นที่ทางรถเก๋งทำสำนับสนุนเต็มที่ เพื่อจะได้เอาเวลาไปปรับใช้ชาติ และดูแลประชาชน ซึ่งอาจจะทำให้เปลี่ยนนิสัยเป็นคนดีขึ้น

อาจารย์ณัฐภูมิภัทร์ ภูครองผา ฝ่ายกิจการ

นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บอกว่า คำสั่ง คสช.

น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยปรามพวกชอบทะเลาะวิวาทได้ในระดับหนึ่ง แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 100% เพราะเป็นปัญหาเรื้อรัง และเป็นความเชื่อของสถาบัน ส่วนที่



ณัฐภูมิภัทร์

ให้ผู้ปกครองเข้ามารับผิดชอบกับพฤติกรรมของลูกด้วยก็เป็นเรื่องที่ดีที่ครอบครัวจะได้ดูแล สั่งสอน

อบรมลูกมากขึ้น โดยเฉพาะจะต้องอบรมสั่งสอนลูกตั้งแต่เด็กให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

หากเด็กคนไหนทำความผิดซ้ำซากรัฐต้องจัดการขั้นเด็ดขาดไปเลย เพราะพวกนี้ไม่ต้องการบำบัดแล้ว ส่วนมาตรการที่ว่าสถาบันไหนมีนักศึกษาทำความผิดซ้ำซากให้จระับนักศึกษานั้นไม่เห็นด้วย เพราะคนที่ทำผิดเป็นคนกลุ่มน้อย ดังนั้นไม่ควรจะนำมาตรการนี้มาใช้กับคนกลุ่มใหญ่ที่ดี ส่วนข้อเสนอให้ชั้นมัธยมศึกษาต้นและให้เป็นที่ทางรถเก๋งนั้นดีมาก เพื่อเด็กกลุ่มนี้จะได้ใช้ความกล้าไปในทางที่ถูกต้อง.